



## บันทึกข้อความ

คณะครุศาสตร์  
รับเลขที่ ๓๐๖  
วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖  
เวลา..... น.

ส่วนราชการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ที่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามเกียรติบัตร

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน	๑๒๐	ฉบับ
	๒. เกียรติบัตรวิทยากร	จำนวน	๑๖	ฉบับ
	๓. เกียรติบัตรผู้ช่วยวิทยากร	จำนวน	๖๖	ฉบับ

ด้วยคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดย การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๔๐ คนเมื่อวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวสุดา เจ๊ะอูมา สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คน วิทยากรดำเนินโครงการจำนวน ๑๖ คน และผู้ช่วยวิทยากร นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ จำนวน ๖๖ คน

ทั้งนี้ เพื่อให้การมอบเกียรติบัตรผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในเกียรติบัตรที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์

(นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน คณบดี

● เพื่อโปรดทราบ

● เห็นควรมอบ.....

(นางสาวจิตรา ซุนไทยการ)  
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖

- ทน  
- ทน/น  
๕๕  
10/2/66

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง)  
คณบดีคณะครุศาสตร์



**ทะเบียนคุณเลขที่เกียรติบัตร**  
**หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ (คคศ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๐๗๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุตา เจ๊ะอูมา	นางกัลยา นิลจันทร์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๗๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุตา เจ๊ะอูมา	นางพนิดา นาคะสุวรรณ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๗๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุตา เจ๊ะอูมา	นางประทุม เกตุเจริญ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๗๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุตา เจ๊ะอูมา	นางสาวชนิภาณต์ ช่วยพันธ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๐๓๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางจิราวรรณ รอดแก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๓๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางฉลวย แจ่มใจสุข	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๓๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	ว่าที่ร.ต.หญิงจิราวรรณ ชนะศรี	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๔๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวปภาวี เต็มเปี่ยม	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๔๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสุมาลา มีไข่	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๐๘๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวมนัญญา สุคนธ์มัท	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๘๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาว วรัญญา ชัยยั้ง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๘๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวสุธิดา จันทร์พงษ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๘๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวดารุณี แก่นแสง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๘๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางเปรมยุตา บุตรเวช	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๐๘๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางนราวรัตน์ นิยมพงษ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๘๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวมลิวัลย์ ควบคุม	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๘๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางเมธาวี แสงเทพ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๙๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวเอมอร ทอง ประเสริฐ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๙๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางธารินี มณีสงค์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๐๙๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	วลัยลักษณ์ มณีรัตน์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๙๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวทิพย์รัตน์ แซ่ซั่ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๙๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวจำเริญร เชี่ยวเสียน	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๙๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางอัมไพ เต็มเปี่ยม	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๙๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางปิยะภรณ์ แก้วประวัติ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๐๙๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	จันทร์จิรา ทองเพ็ญ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๙๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวเจนจิรา จินศรีคง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๐๙๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาววรรณวิภา นาคัน	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางกนกวรรณ เทพไชย	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวดวงกมล แก้วมีศรี	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๐๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจืออุมา	นางจตุรพรณ ลักขณัจฉินทร์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจืออุมา	นางสาวชญาพร ไจกระจ่าง	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจืออุมา	นางสาวโชติกา พลະบุญ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจืออุมา	นางจิรา ชูแก้ว	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจืออุมา	นางสุดารัตน์ คงทรัพย์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์



เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๐๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวอูดา อ่อนเครื่อง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวรุจิภาณต์ แก้วทอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นายสถิรินันท์ อยู่คงแก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางวันเพ็ญ เขียวเมฆ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางปณิดา ชุนฤทธิ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	
๑๐๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการ ระหว่าง ฐาน (โค' กิจกรรม' ส่งเสริม' กิจกรรม'
๑๐๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการ ระหว่าง ฐาน (โค' กิจกรรม' ส่งเสริม' กิจกรรม'
๑๐๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการ ระหว่าง ฐาน (โค' กิจกรรม' ส่งเสริม' กิจกรรม'
๑๐๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการ ระหว่าง ฐาน (โค' กิจกรรม' ส่งเสริม' กิจกรรม'
๑๐๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการ ระหว่าง ฐาน (โค' กิจกรรม' ส่งเสริม' กิจกรรม'

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๐๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวอัญดา อ่อนเครื่อง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวรุจิภาณี แก้วทอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นายสถิณันท์ อยู่คงแก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางวันเพ็ญ เขียวเมฆ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางปณิตา ชุนฤทธิ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ริบมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๐๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางจรรยาพรณ์ ลักขณวัฒน์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวชญาพร ไจระจ่าง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวโชติกา พลະบุญ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางจิรา ชูแก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสุดารัตน์ คงทรัพย์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๐๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวยุดา อ่อนเครื่อง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวจริภาณต์ แก้วทอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๐๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นายสิทธิรนนท์ อยู่คงแก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางวันเพ็ญ เขียวเมฆ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางปณิดา ขุนฤทธิ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๑๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญอุมา	ชุตินา ถือทอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญอุมา	นางสาววันตสุภา รักษายศ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญอุมา	นางสาวศิริพร ทองณีย์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญอุมา	นางฐิติมากร ชีระศักดิ์วิเชียรยา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญอุมา	นางสาวสุดา เจริญอุมา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๑๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวรุ่งรดา กลิ่นวโย	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวเย็นฤดี หนูเพชร	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	ดร.จิราภรณ์ เหมพันธ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๒๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุชาดา จิตกล้า	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๒๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวจุฬาลักษณ์ สุตระกูล	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ริบมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๒๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางอารม ชนุศิศิลป์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๒๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุพรรณนิการ์ ศรี สุวรรณ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๒๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุชาดา เจ๊ะอูมา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๒๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจ พร ชนะกุล	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๒๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวจันจิรา นาวารัตน์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์



เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ริบมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๒๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวอัสมา เจริญ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๒๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวนิธิดา ลิ้มผุ่น	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๒๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวสุภาวดี อินเสณีย์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๓๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาววิริญญา ใจท้าว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๓๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวพรไพสิณ ศรียะสัจย์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๓๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวเกวณีน จำปา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๓๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวณัฐิดา นกเพชร	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๒๘๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวณัฐิดา นกเพชร	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๒๘๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวตะวัน เมืองแก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๒๘๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวณัฐิดา นกเพชร	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๒๘๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวณัฐธิดา ขำรัก	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๒๘๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวปิยะรัตน์ ร่องวัง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๒๙๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวรัตนาพร สุทธิรักษ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๒๙๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวรัตนกมลสร อินใหม่	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๒๙๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวอรศรา ใจสบาย	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ริบมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๒๙๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวบุษญา ชัยเพชร	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๒๙๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวบุษญา ชัยเพชร	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๒๙๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นายสุชีรา สุขสวัสดิ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๕๙๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวพิชญา บุญทอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๒๙๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวณัฐราพร ชูศรี	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
				นางสาวธัญชนก สงหนอง	

เลขที่	ให้วัน วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๒๙๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาววิงสุตา อนันตกุล	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๒๙๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวอมลวรรณ เผือกผ่อง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๐๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุธิมา พงศพาน	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๐๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาววิงสุตา พงศพาน	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๐๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวนิชากร ยามา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
				นางสาวธัญญา ศรีเรืองรอง	

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๓๐๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตอยู่ในรูปแบบผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวกิตติยา ปานจันทร์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๐๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตอยู่ในรูปแบบผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวอติวรัตน์ บัวคำ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๐๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตอยู่ในรูปแบบผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวเรศรินทร์ คงปั่น	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๐๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตอยู่ในรูปแบบผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวเพชรพลอยดากรีน สุระณแพพทอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๐๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตอยู่ในรูปแบบผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุวาทรัตน์ วัฒนะสงค์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๓๐๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดการเรียนการสอน EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวเบญจรัตน์ มหานิตย์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๐๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดการเรียนการสอน EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวอติกาญจน์ ศรีพิทักษ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดการเรียนการสอน EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวธนาพร บัวทอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดการเรียนการสอน EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวปวีริชาติ มากมาย	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดการเรียนการสอน EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวภาวดี วัฒนสิทธิ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๓๑๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวศุภิสรา สามารถ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา		ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุพรรณนิการ์ ขุนหนู	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวกัญญารัตน์ หนูชัย แก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวอัจฉรา คำหวาน	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
				นางสาวบัณฑิตา มวยดี	



เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๓๑๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวชัชฌา ฤทธิรัตน์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวชัชฌา ฤทธิรัตน์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๒๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวปาณิสรา สังข์วงศ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๒๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวชัชฌา ฤทธิรัตน์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๒๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวชัชฌา ฤทธิรัตน์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๓๑๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวทักษพร โตะหลัง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวพรรณกร กุหลาบวร รณ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาววิรุฬรัตน์ รักมาก	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวณัฐฐิณี เลขทิพย์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๑๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุชาดา พวงใส	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๓๒๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวศิริภา ทรงศรี	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๒๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา		ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๓๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวจุฑามาศ รัตน์มาศ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๓๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวหทัยทิพย์ จำนงจิต	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๓๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวชนิษฐา แซ่อู่	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
				นางสาวขวัญฤดี จิตบุรุษ	

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๓๓๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางดาลิน เดชเส็ง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๓๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา		ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๓๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวตุลยา กิจผดุง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๓๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสุพร จินตาวงศ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๓๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	กิตติมา บรมสุข	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๓๓๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสรินยา สุฮาโพชน์ นางสาวอรวรรณ นาคปลัด	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๓๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาววีเล ประไพชัย	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๔๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสมเถติ แก้วควารชุม นางจิตราภรณ์ มนชัย	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๔๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๔๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๓๔๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวนิตยา ประธานทรง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๔๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางอรอุมา มัจฉาวาณิช	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๔๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางปรีดา ยันศิริ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๔๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสันทิชา ธาตุนากร	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๔๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสุพิศดา คงหนู	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ริบมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๓๔๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุจารัตน์ ดั่งเพ็ง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๔๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุจารัตน์ ดั่งเพ็ง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๕๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสุกัญญา กาลาสี	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๕๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	สุชาดา สุขพิทักษ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๕๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	สุรัตน์ เรืองเดช	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
				นางสาวน้ำอ้อย แก้วประเสริฐ	

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ริบมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๓๔๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	อราม ใหม่แย้ม	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๔๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางกาญจนา แผงอูม	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๓๔๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวพรศรี สงแก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๖๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	วันวิสาข์ วงศ์ปราง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๖๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	สุชาติพิทย์ ฝั่งชงจิตต์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์



เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๑๖๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	เพชรอุมา วันเพ็ญ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๖๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางจิตติมากร ชีระศักดิ์วิศิษา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๖๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวเสาวณี พรหมรัรักษา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๗๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวสุธิดา เกติขำ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๗๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางศศิธร นวลประจักษ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๑๗๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา ธิดารัตน์ ขวดแก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๗๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา นางสาวณมล คำแพง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๗๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวอรอุมา ศรีวิชัย	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๗๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวอรอุมา จันทร์พันธ์ นางสาวอัญชิสา ลำดับพังค์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๗๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวอรอุมา จันทร์พันธ์ นางสาวอัญชิสา ลำดับพังค์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๑๓๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	ฮายาตี สารอเอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๓๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวเบญจวรรณ ยวนทอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๓๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวศุภกัลยาณ์ รัตน์พันธ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๔๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวดวงวรรณฮานี รายอดาดี	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๔๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวทัศนีย์ คำแหง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๑๘๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวรมิตา เฉิดดีติก	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๘๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวมณี สี่หมื่นทอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๘๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวเย็นยดี หนูเพชร	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๘๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	ดร.จิราภรณ์ เทมพันธ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๘๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุชาดา จิตกล้า	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้วัน วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๑๘๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวจุกุลักษณ์ สุตะระ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๘๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุพรณิการ์ ศรีสุวรรณ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๘๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวสุชาดา เจ๊ะอูมา	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๙๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบจพร ชนะกุล	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๙๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพปฐมวัย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวจันจิรา นาการัตน์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๑๙๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดการที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวอัสมา เจริญ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๙๓	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดการที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวกาวิน จำปา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๙๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดการที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวบุษญา ชัยเพชร	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๙๕	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดการที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นายสุวิธรา สุสวัสดิ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๙๖	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดการที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวณัฐภาพร ชูศรี	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๑๔๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวอัมรินทร์ สงหนอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๔๘	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวกิงสุดา อนันตกุล	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๑๔๙	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวกิงสุดา อนันตกุล	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๒๐๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวนิชากร ยามา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
๑๒๐๑	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจ๊ะอูมา	นางสาวธัญญา ศรีเรืองรอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
				นางสาวกิตติยา ปานจันทร์	

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับรองเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
๑๒๑๒	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	โครงการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ ๘) กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย โดยการจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) กิจกรรมที่ย่อย ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF	นางสาวสุดา เจริญมา	นางสาวเพชรพลอยดาริน สุระณเพ็ททอง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คุณบดี คณะครุศาสตร์